

BIỆT THỰ PHỐ

PROJECT LOCATION

CHÂU LONG, HÀ NỘI
300m² x 6 tầng





BIỆT THỰ PHỐ ĐỘC BẢN PHỐ CHÂU LONG

Tọa lạc trên khu “đất vàng” Châu Long – Ba Đình – Hà Nội, căn biệt thự phố mang phong cách đặc trưng nhưng vẫn hòa hợp với quần thể kiến trúc xung quanh. Là một doanh nhân thành đạt, gia chủ mong muốn biến nơi ở của mình thành không gian nghỉ ngơi sang trọng và tiện nghi mỗi khi trở về nhà. Sự hiện diện của điện thông minh ngay lập tức được “kích hoạt” để đáp ứng nhu cầu của gia chủ.

Ngôi biệt thự được thiết kế công năng với 5 tầng nổi và 1 tầng hầm với các phòng chức năng riêng biệt như: Hầm rượu sang trọng chiếm trọn khu vực tầng hầm, phòng khách master, phòng ăn mở, phòng làm việc độc lập, phòng phim giải trí, 4 phòng ngủ master và các phòng tắm giống như spa thu nhỏ.

“Để đáp ứng công năng liên thông kết nối các khu vực này, đội ngũ kỹ sư ASEL đã dành nhiều thời gian làm việc để đưa ra một thiết kế hoàn hảo nhất với gia chủ.”





KHỞI TẠO KHÔNG GIAN NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM

Không phải từ tấm gỗ hay những món đồ nội thất, gia chủ mới chính là người khởi tạo không gian sống. Từ những mong muốn và thói quen sinh hoạt thường nhật đến một trái tim - khối óc chứa đựng cách nhìn riêng về thế giới. Góp nhặt lại, gia chủ đã mượn "bàn tay" của ASEL để làm rõ nét cho ngôi nhà của mình.

Gia chủ đã "mượn đôi mắt tinh tường" về màu sắc, về ánh sáng, về không gian để tạo nên những kịch bản sống hoàn hảo. Và khi đó phòng khách trở thành bản phòng chiếu của người khởi tạo - đó chính là chủ nhân của căn biệt thự phố đất vàng - Châu Long.

Bối cảnh vẫn là không gian đó nhưng tất cả đã được "set up" lại hoàn toàn theo tinh thần và phong cách của gia chủ. Điều này đã tạo nên một không gian ấm cúng và gần gũi cho những cuộc gặp gỡ thân tình. Một trải nghiệm đặc biệt với nhiều cảm xúc thú vị so với những lần tiếp khách thông thường.





ÂM THANH ĐA VÙNG CHUẨN MỰC THƯỜNG THỨC

Không gian sẽ trở nên có ý nghĩa hơn khi đi kèm với câu chuyện cá nhân mà gia chủ gửi gắm. Và âm nhạc chính là cách để gia chủ "kể" câu chuyện đó.

Điều đặc biệt tại căn biệt thự này chính là sự kết hợp và cân bằng giữa phong cách nội thất sang trọng và âm thanh cao cấp.

Với hệ thống âm thanh đa vùng, âm nhạc sẽ lấp đầy không gian với những bản nhạc yêu thích của gia chủ với mức âm lượng phù hợp nhất.

Đặc biệt hơn, với đa dạng thiết kế cho các khu vực riêng biệt trong nhà, âm thanh đa vùng giúp cho trải nghiệm âm nhạc của gia chủ luôn liền mạch dù ở bất cứ đâu.

ASEL đem đến tính cá nhân hóa âm nhạc từng không gian theo ý thích và phong cách của các thành viên trong gia đình. Âm nhạc được điều khiển dễ dàng, thiết lập các kịch bản với chiếu sáng, điều hòa, rèm cửa và playlist yêu thích để phù hợp với mục đích sử dụng của từng không gian. Điều này làm cho mỗi không gian trở nên độc đáo, từ sân vườn ngoài trời đến phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...





PHÒNG PHIM GIA ĐÌNH ĐẲNG CẤP NẴM Ở TRẢI NGHIỆM

Chăm sóc cảm xúc tinh thần từng thành viên trong gia đình bằng những trải nghiệm sống được cá nhân hóa. Với xu hướng hưởng thụ mới tại gia như hiện nay, phòng chiếu phim kết hợp karaoke và hầm rượu đã được ASEL bố trí và thiết kế để phục vụ cho những trải nghiệm thượng lưu đó của gia chủ.

Các kỹ sư ASEL đã nghiên cứu và đưa ra thiết kế kỹ thuật chính xác để đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn mà vẫn mang lại trải nghiệm liền mạch, sống động hài hòa thẩm mỹ của căn phòng.

Đảm bảo sự tiện nghi cao nhất, ASEL đã tích hợp các hạng mục có trong phòng trong một giao diện duy nhất, để quản lý và điều khiển. Các ngữ cảnh chuyển đổi mượt mà giữa xem phim và karaoke được tích hợp cùng chiếu sáng, âm thanh, điều hòa được tối ưu ngay từ khâu thiết kế đầu tiên để đảm bảo cho trải nghiệm của mỗi thành viên luôn là tuyệt vời nhất.

Với chúng tôi thì sự hài lòng của gia chủ là điều đáng quý nhất, khi mà gia chủ có cùng quan điểm với chúng tôi: ưu tiên các trải nghiệm sống khác nhau thay vì dập khuôn theo một phong cách thao tác thủ công như trước đây. Bởi sau tất cả thì ngôi nhà cần phục vụ cho cuộc sống của gia chủ trước tiên và những trải nghiệm sống với sự hiện đại tiện nghi chắc chắn sẽ làm tốt điều đó.

